



## HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Vietnamese People's Evangelical Fellowship (VPEF)

Office: 1517 Luther Way-Southern Pines- NC-28387-USA,

Phone: +1(714-468-3409 - +1(206)902-7118,

Email: vpef2006@gmail.com - Website: [www.vpef.net](http://www.vpef.net)

Twitter:VPEF(VPEF@New)- Facebook: Hiệp Hội VPEF,



### CẬP NHẬT BẢN TIN THỨ 3 VỀ CÁI CHẾT CỦA MỤC SƯ ĐÌNH ĐIÊM

**Kính gửi** - Quý Tôi Con Tớ Chúa Trong Vòng Hội Thánh Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam.

- Các Cá Nhân, Tổ Chức, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Trong và Ngoài Nước,
- Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Người Việt Nam Và Người Ngoại Quốc,
- Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Các Tổ Chức Theo Giới Bảo Vệ Nhân Quyền,

Kính Thưa Quý Vị, Giờ này là 2:00 am Sáng Ngày 06/01/2023 bên Hoa Kỳ, Tức 2h00 Pm Chiều Cùng Ngày bên Việt Nam. Văn Phòng Hiệp Hội VPEF Tiếp Tục Cập Nhật Thông Tin Chia Sẻ Đến Quý Vị Đây:

Lúc 1:25 Am Sáng Ngày 06/01/2023(Hoa Kỳ) Tức 1h25 Pm Chiều Ngày 07/01/2023, Cô Xa Cho Biết Sau Khi Họ Mổ xác Phan Thanh Mục Sư Đình Diêm Và Hợp Thức Hóa Hồ Sơ Xong Thì Họ Đưa Mục Sư Diêm Đi An Táng ở Nghĩa Trang Số 6, Huỳnh Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An. Họ Nói Sau 3 Nam Thì Cô Xa Mới Được Lấy Xác Mục Sư Diêm Đem về Quê,

Trong Lúc Cô Xa Nói Chuyện Với Văn Phòng Hiệp Hội VPEF Thì Công An Trại Giam Đã Thu Giữ Điện Thoại Cô Xa Cho Nên Cô Xa Không Có Cơ Hội Ghi Lại Những Tấm Hình Về Mục Sư Diêm Bị Công An Trại Giam Số 6 Thanh chương Mổ Xác Phan Thanh.

Nhưng Sau Đó Cô Xa Đã Cố Gắng Chụp Được 2 Tấm Hình Nhưng Nhìn Thấy Rất Đau Lòng Quý Vị Ơi! Tại Sao Chính Quyền CSVN Độc Ác Quá Vậy? Họ Đã Bắt Người Bỏ Tù Còn Tìm Mọi Cách Để Sát Hại Tù Nhân Chết và Sau Đó Mổ Xác Phan Thanh Làm Hồ Sơ Hợp Thức Hóa Cho Rằng "Chết Do Bệnh Lý" Có Khi Họ Mổ Xách Phan Thay Để Cướp Nội Tạng Cũng Không Ngoại Lệ Vì Bất Cứ Thứ Gì Có Nhiều Tiền Thị CSVN Sẵn Sàng Ra Tây và Bắt Chấp Lương Tâm hay Đạo Đức. Chưa hết. Họ Còn Cướp Giữ Xác Chôn Lại Trại Giam 3 Năm. Điều Này Cho Thấy, Việc Cướp Giữ Xác Chôn Lại Trại Giam 3 năm Là Trò Mổ Cướp Nội Tạng Tù Nhân Lương Tâm Họ Sẻ Kiến Được Vài Chục Tỷ VNĐ Chia Nhau Gọi Là Làm Phát Triển Kinh Tế Cho Trại Giam. Dã Tâm Người Cộng Sản Ăn Xương Uống Máu Dân Tộc Là Bản Chất Độc Ác Được Di Truyền Qua Nhiều Thế Hệ và Được Lịch Sử Nhân Loại Ghi Nhận Rằng: Đã Có Hơn 100 Triệu Con Người Đã Bị Cộng Sản Giết Hại Qua Nhiều Hình Thức Khác Nhau.



*"Từ Nay Trở Đi, Phước Cho Những Người Chết Là Chết Trong Chúa! Thánh Linh Phán: Thật Vậy, Họ Được Nghĩ Ngợi Khỏi Những Khổ Nhọc Của Mình Và Công Việc Của Họ Sẻ Đi Theo Họ"(Khải Huyền,14:13)*

*Xin Quý Vi Hãy Dự Phần Góp Lờì Cầu Nguyện Cùng Phân Ưu Chia Buồn Cùng Gia Đình Và Tang Quyển Cô Xa.*